

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสกสรรค์ นวนคำสิงห์	ประธานสภาฯ	เสกสรรค์	
๒	นายศิริชัย สอนอาจ	รองประธานสภาฯ	ศิริชัย	
๓	นายอัสวัชชัย อยู่สุข	เลขาธิการสภาฯ	อัสวัชชัย	
๔	นายเจริญ จำปาสา	สมาชิก อบต. หมู่ ๑	เจริญ	
๕	นายจินดา โสพัฒน์	สมาชิก อบต. หมู่ ๓	จินดา	
๖	นายรุ่งโรจน์ จำปา	สมาชิก อบต. หมู่ ๔	รุ่งโรจน์	
๗	นายอำพร บุตดาพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๕	อำพร	
๘	นางเพชร โสวรรณะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๖	เพชร	
๙	นายเชื่อง พาชอบ	สมาชิก อบต. หมู่ ๗	เชื่อง	
๑๐	นายสมาน พุฒพิมพ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๙	สมาน	
๑๑	นางสาวศศิธร สีมาคำ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑	ศศิธร	
๑๒	นายสมพงษ์ วารี	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒	สมพงษ์	

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมพล มาลาคำ	นายก อบต.ท่าลาด	เฉลิมพล	
๒	นายสมหวัง ศรีสง	รองนายก อบต.ท่าลาด	สมหวัง	
๓	นางสมร โสมาสีบ	รองนายก อบต.ท่าลาด	สมร	
๔	นางจิระพร พรหมบัน	เลขาธิการนายก อบต.ท่าลาด	จิระพร	
๕	นางวชิราภรณ์ พรหมรัตน์	รองปลัด อบต.ท่าลาด	วชิราภรณ์	
๖	นางวงเดือน จันทูมา	หัวหน้าสำนักปลัด	วงเดือน	
๗	นางสาววัชรินทร์ กุลาราช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	วัชรินทร์	

เปิดประชุม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อ ส.อบต.ท่าลาด มาครบองค์ประชุมแล้ว นายเสกสรรค์ นวนคำสิงห์ ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ เสร็จแล้วได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ

- แจ้งที่ประชุมว่า วันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทุกท่าน

/ระเบียบวาระที่ ๒...

ระเบียบวาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ**
สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภา - เชิญเลขานุการสภา อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา
อบต.ท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เพื่อให้สมาชิกสภา พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม และรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองเป็นเอกฉันท์ ๑๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ **เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา**
๓.๑ ญัตติเรื่องร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประธานสภา - เชิญคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายเฉลิมพล มาลาคำ - ได้ชี้แจงรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
นายก อบต.ท่าลาด เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ของ อบต.ท่าลาด พอสังเขปดังนี้
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนา
ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและ
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ เมื่อวันที่
๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกแผนงานโครงการไปทำ
ข้อบัญญัติ อบต.ท่าลาด แต่เนื่องจากบริบททางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงทำให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มีความสมบูรณ์ถูกต้อง มีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาที่กำหนดไว้ จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด
ทั้ง ๓๘ โครงการ ได้นำมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕)
และเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดจึงขอให้
สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภา - เชิญสมาชิกสภาได้อภิปรายซักถามและตอบชี้แจงของคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

นายอัมพรบุตรดาพงษ์ อบต.หมู่ ๕ - ดูโครงการตามเสนอแล้วหมู่ ๕ บ้านโนนทรายน้อย ได้โครงการ
และงบประมาณน้อย ภาพรวมก็เห็นด้วยทุกโครงการ

นายสมพงษ์วารี ส.อบตหมู่ ๑๒ - ทุกหมู่บ้านได้รับการเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนครบทุกหมู่บ้าน

งบประมาณจะได้มากได้น้อยก็ไม่ต่างกันขอสนับสนุนเห็นด้วยครับ

นายสมหวังศรีสัง รองนายก อบต. - ตอบชี้แจงทั้ง ๓๘ โครงการที่เสนอจ่ายขาดเงินสะสม มีความจำเป็นจะต้องดำเนินการดูความเดือดร้อนของประชาชน บางโครงการบางหมู่บ้านจำนวนโครงการและงบประมาณจะได้มากน้อยไม่เท่ากัน อยู่ที่บริบทของพื้นที่สถานที่ก่อสร้างด้วย และสมเหตุสมผลแล้ว คณะผู้บริหารได้มองภาพรวมทั้งตำบล

นายเชื่อง พาชอบ ส.อบต. หมู่ ๗ - ผ่าคณะผู้บริหารโครงการประเพณีถนนลูกรังที่ผ่านทุ่งนา

เวลาดำเนินการก่อสร้างระวังมีผลกระทบต่อนาข้าวข้างถนนของประชาชนด้วย และทุกโครงการที่เสนอผมขอสนับสนุนครับ

ประธานสภาฯ

- ถามมีสมาชิก ท่านใดจะอภิปรายซักถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงปรึกษาที่ประชุมว่าจะลงมติเป็นรายโครงการหรือทุกโครงการครั้งเดียว ที่ประชุมเห็นชอบครั้งเดียว และจึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๕ จำนวน ๑๒,๓๗๗๗๐๐.-บาท เพื่อดำเนินการ ๓๘ โครงการ หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

๓.๒ ญัตติเรื่องการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การเกษตร (ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๗)

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โอนตั้งจ่ายใหม่ ค่าครุภัณฑ์ค่าครุภัณฑ์การเกษตร ซับเมอร์สบูบน้ำ(Submerrse)

- ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว

- กำลังมอเตอร์ ๑.๕ แรงม้า

- ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร

- มีอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ไหม้และป้องกันฟ้าผ่าในตัว

/จำนวน ๑ เครื่อง...

(๘)

จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๖,๐๐๐.-บาท

เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และมีความจำเป็นต้องใช้จ่าย

รวมโอนตั้งจ่ายใหม่ทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐.-บาท

-โอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบดำเนินงาน

หมวดรายจ่ายค่าวัสดุ ประเภทรายจ่ายค่าวัสดุ ตั้งไว้จำนวน ๒๐,๐๐๐.- บาท

โอนลด ๑๖,๐๐๐.- บาท คงเหลือ ๔,๐๐๐.- บาท

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อ ๒๗

การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ

ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่นจึงขอให้สมาชิกสภาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ประธานสภาฯ

- ให้สมาชิกสภาอภิปรายซักถามและตอบชี้แจงของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เป็นเวลาพอสมควร จึงขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ งบลงทุน ครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำซับเมอร์ส ของกองการศึกษา ศพด.โนนหนองหิน หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

ประธานสภา

- ปรีกษาที่ประชุมหยุดพักการประชุมสภา ชั่วคราว เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ขณะนี้เวลา ๑๒.๑๐ น. และนัดประชุมต่อเวลา ๑๓.๑๐ น.

เริ่มการประชุม (ต่อ)

เวลา ๑๓.๑๐ น. เมื่อ ส.อบต. มาครบองค์ประชุมแล้ว

นายเสกสรรค์ นวลคำสิงห์ ประธานสภา ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

๓.๓ ญัตติเรื่องการรับมอบและถ่ายโอนฟาร์มแทรกเตอร์ (ครุภัณฑ์การเกษตร) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๒ คัน เพื่อใช้ประโยชน์ในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ประธานสภา

- เชิญคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสมหวัง ศรีสง รอนายก อบต. - ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชี้แจงตามที่ผู้บริหาร อบต. ท่าลาด

มีหนังสือถึง อบจ. อุบลราชธานี เพื่อขอรับโอนรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน ๒ คัน

จาก อบจ.อุบลราชธานี เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของ อบต. ท่าลาด และกลุ่ม

เกษตรกรในพื้นที่เป็นรถแทรกเตอร์ คูโบต้ารุ่น U3408 ซึ่งนายองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุบลราชธานี ได้เห็นชอบในการโอนรถดังกล่าวแล้ว พร้อมทั้งได้อนุมัติให้ยืมใช้

พัสดุนั้นเป็นการชั่วคราวก่อนการโอนสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สภาพรถ

จะต้องมีการซ่อมแซมก่อน เช่น แบตเตอรี่ ส่วนพวงควบคุมต่างๆ แต่เครื่องยนต์ใช้การได้

ปกติ จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบและเห็นชอบในการรับมอบและถ่ายโอนต่อไป

/ประธานสภา...

(๙)

ประธานสภา

- เชิญสมาชิกสภาอภิปรายซักถามและตอบชี้แจงของคณะผู้บริหาร

และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาพอสมควร จึงขอมติที่ประชุมสภาการรับมอบและถ่ายโอน

รถความแทรกเตอร์ จำนวน ๒ คัน จาก อบจ.อุบลราชธานี หรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

๓.๔ ญัตติเรื่องการส่งมอบและถ่ายโอนโครงการปรับปรุงโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะโนนหนองหิน หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลท่าลาด

จากสำนักทรัพยากรน้ำภาค ๑๑

ประธานสภา

- เชิญคณะผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสมร โลมาสีบ รอนายก อบต. - ได้รับมอบหมายเป็นผู้ชี้แจง ด้วยกรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงาน

ทรัพยากรน้ำภาค ๑๑ ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แหล่งน้ำ

หนองสาธารณะโนนหนองหิน บ้านโนนเกษม ,โนนทรายน้อย หนองกินปลา

หมู่ที่ ๔,๕,๙ ตำบลท่าลาด อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

รหัสโครงการ อบ. ๐๕ - ๔ - ๕๓๖ ตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๔

งบบุคลากรและเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗ หมวด ๓ สำนักงานทรัพยากรน้ำ
ภาค ๑๑ จึงขอส่งมอบและถ่ายโอนโครงการเพื่อบริหารจัดการดูแลและบำรุงรักษา
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ตามภารกิจหน้าที่ และจัดทำรถทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องให้กับ อบต.ท่าลาด อนึ่งการสนับสนุนบำรุงรักษาโครงการ
ในส่วนที่ต้องใช้วิชาการเทคโนโลยีและความชำนาญเกินขีดความสามารถ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ำกรมทรัพยากรน้ำ จักได้ติดตามให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป

ลักษณะโครงการ ขุดลอกความกว้างกับเปลี่ยนแปลง ม. ความยาวคันดิน
โดยรอบ ๑,๑๗๓ เมตร ความลึกเก็บกลับ ๓.๘๐ เมตร ความจุจัดเก็บ ๒๕๖,๒๔๙
ลบ.ม. และก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อลอด คสล. ๔ -๐.๖๐ x ๑๐๐ x ๑๔ ม.
จำนวน ๒ แห่ง และก่อสร้างอาคารทางน้ำเข้าชนิดท่อลอด คสล. ๔ -๐.๖๐ x ๑๐๐
x ๑๔ ม. จำนวน ๗ แห่ง จึงแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบและเห็นชอบการขอส่งมอบ
และถ่ายโอนโครงการต่อไป

ประธานสภาฯ

- เชิญสมาชิกสภาอภิปรายซักถามและตอบชี้แจงของคณะผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาพอสมควร จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบ
ขอส่งมอบและถ่ายโอนโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสาธารณะ
หนองหินหรือไม่

มติที่ประชุม

- เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

/๓.๕ ผู้ตัดเรื่อง ระเบียบสภา...

(๑๐)

๓.๕ ผู้ตัดเรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ว่าด้วยการดำเนินการ ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕

ประธานสภาฯ

- เชิญเลขานุการสภา อบต. ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการสภาฯ

- ชี้แจงรายละเอียด ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดว่าด้วย
การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
พอสังเขปดังนี้

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงได้กำหนดระเบียบมี ทั้งหมด ๑๒ ข้อ ให้ประธานสภา อบต.
ท่าลาด รักษาการตามระเบียบนี้ จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป

ประธานสภา - เชิญสมาชิกสภาฯ อภิปรายซักถามและตอบชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้อง
เป็นเวลาพอสมควร จึงขอมติที่ประชุมสภาให้ความเห็นชอบหรือไม่

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๑๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานสภา - ถามที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ หรือไม่
ปรากฏว่ามีผู้เสนอกระทู้ถามและตอบชี้แจงดังนี้

นายเชื่อง พาชอบ ส.อบต.หมู่ ๗ - ผากขอบคุณคณะผู้บริหารเรื่องประปาหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขดีขึ้น เรื่องขยะการทิ้งขยะที่ถนนระเวียงข้างถนน มีคนไปทิ้งจำนวนมาก
ขอให้แก้ไขด้วยและเรื่องซื้อรถเก็บขยะ กล้องวงจรปิดจุดเสี่ยงต่างๆ ให้ดำเนินการตาม
นโยบายหาเสียงด้วย

นายสมหวัง ศรีสง รอนายก อบต. - ตอบชี้แจง ส.อบต.หมู่ ๗ ประปาจะมีการล้างทำความสะอาด ๒ เดือน
ต่อครั้ง เรื่องซื้อรถเก็บขยะจะต้องประชาคมชาวบ้านเห็นด้วย จุดที่มีการทิ้งขยะ
ทุกจุด ได้ดำเนินการขุดฝังกลบหมดทุกจุดแล้ว เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา
เรียบร้อยแล้ว

นายเฉลิมพล มาลา คำ นายก อบต. - ชี้แจงนโยบายจัดซื้อรถใครเก็บขยะและติดตั้งกล้องวงจรปิดก็
จะดำเนินการให้เกิดขึ้นต่อไป

นายสมาน พุทธิพิมพ์ ส.อบต.หมู่ ๙ - ช่วงนี้หน้าฝนขอให้ผู้บริหารได้ดำเนินการจัดรถเขตเขตถนน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วย

/นายสมพงษ์ วารี ...

(๑๑)

นายสมพงษ์ วารี ส.อบต.หมู่ ๑๒ - เห็นด้วยในการบริหารจัดการขยะ

นายอเนก ทองพาททำ ผญบ.หมู่ ๓ - อยากรู้ให้ อบต. ซึ้อย่างมะตอยเพื่อใช้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหมู่ ๓
ไปตำบลห้วยชะยุง

นายสมหวัง ศรีสง รอนายก อบต. - ยางมะตอยอยู่ระหว่างการจัดซื้อ เมื่อซื้อมาแล้วก็จะไปดำเนินการทันที

ประธานสภา - ถามที่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่
ปรากฏว่าไม่มี จึงสั่งปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

(ลงชื่อ) อัสวัชชัย อยู่สุข จดบันทึก

(นายอัสวัชชัย อยู่สุข)

เลขานุการสภา อบต.ท่าลาด

(ลงชื่อ) เสกสรร นวนคำสิงค์ ตรวจบันทึก

(นายเสกสรร นวนคำสิงค์)

ประธานสภา อบต.ท่าลาด

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ศศิธร สีมาคำ กรรมการ
(นางสาวศศิธร สีมาคำ)
ส.อบต.ท่าลาด หมู่ที่ ๑๑

(ลงชื่อ) สมพงษ์ วารี กรรมการ
(นายสมพงษ์ วารี)
ส.อบต.ท่าลาด หมู่ที่ ๑๒

(ลงชื่อ) นายรุ่งโรจน์ จำปา กรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ จำปา)
ส.อบต.ท่าลาด หมู่ที่ ๔

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเสกสรรค์ นวนคำสิงค์	ประธานสภาฯ		
๒	นายศิริชัย สอนอาจ	รองประธานสภาฯ		
๓	นายอัสวัชชัย อยู่สุข	เลขานุการสภาฯ		
๔	นายเจริญ จำปาสา	สมาชิก อบต. หมู่ ๑		
๕	นายจินดา โสพัฒน์	สมาชิก อบต. หมู่ ๓		
๖	นายรุ่งโรจน์ จำปา	สมาชิก อบต. หมู่ ๔		
๗	นายอำพร บุตดาพงษ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๕		
๘	นางเพ็ชร โสวรรณะ	สมาชิก อบต. หมู่ ๖		
๙	นายเชื่อง พาชอบ	สมาชิก อบต. หมู่ ๗		

๑๐	นายสมาน พุฒพิมพ์	สมาชิก อบต. หมู่ ๙		
๑๑	นายสมชาย ดีโลนงาม	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๐		
๑๒	นางสาวศศิธร สีมาคำ	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๑		
๑๓	นายสมพงษ์ วารี	สมาชิก อบต. หมู่ ๑๒		

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเฉลิมพล มาลาคำ	นายก อบต.ท่าลาด		
๒	นายสมหวัง ศรีสง	รองนายก อบต.ท่าลาด		
๓	นายสมร โลมาสีบ	รองนายก อบต.ท่าลาด		
๔	นางจิระพร พรหมบัน	เลขานุการนายก อบต.ท่าลาด		
๕				
๖				
๗				
๘				
๙				

๑๐				
๑๑				
๑๒				
๑๓				
๑๔				
๑๕				
๑๖				
๑๗				
๑๘				
๑๙				
๒๐				

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

วันอังคาร ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ชั้น ๒

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

.....

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ)

.....

มติที่ประชุม

.....
๓.๒ ญัตติเรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๓ ชั้นลงมติเห็นชอบอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ)

มติที่ประชุม

.....
๓.๓ ญัตติเรื่องการพิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา อบต.ท่าลาด สมัยสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

.....
๓.๓ ญัตติเรื่องการทำกิจการนอกเขต อบต. จาก อบต.บึงหวาย กรณี บริษัทไทเกอร์ไอซ์
อุบลราชธานี ม.๑๑ ต.ท่าลาด ขอรับบริการเก็บขยะจาก อบต.บึงหวาย

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ